

Số: 84/TB-UBND

Thủy Thanh, ngày 27 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v đề nghị các hộ tiểu thương buôn bán, hoạt động tại Chợ đêm chủ động thu hồi các lô quây, các vật dụng trước mùa mưa, lụt

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương;

Căn cứ Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại phiên họp giao ban ngày 26 tháng 9 năm 2023 tại UBND xã về công tác tổ chức hoạt động Chợ đêm vào các ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần;

Vừa qua, UBND xã đã tổ chức thành công hoạt động Chợ đêm từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên, thời gian gần đây thời tiết không thuận lợi cũng đã phần nào làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức Chợ đêm hàng tuần. Xã Thủy Thanh là vùng thấp trũng, thường xuyên xảy ra lũ lụt hàng năm.

Do đó, để đảm bảo cảnh quan môi trường tại khu vực di tích Cầu ngói Thanh Toàn, tránh việc hư hỏng các quây buôn bán đã bố trí trong mùa mưa, lũ sắp đến.

UBND xã Thủy Thanh thông báo tạm hoãn công tác tổ chức Chợ đêm trong các tuần tiếp theo và yêu cầu các hộ dân tham gia buôn bán, hoạt động tại Chợ đêm một số việc như sau:

+ Đối với các hộ đã được UBND xã bố trí lô quây to: giữ nguyên tại vị trí đã được bố trí và có phương án neo dây, cột lại nếu 2 lô, quây cạnh sát nhau; tránh việc nước lũ dâng trôi và gió bão đổ ngã các lô quây.

+ Đối với các hộ đã được UBND xã bố trí lô quây nhỏ: Di chuyển các quây nhỏ vào Đình chợ và có phương án neo dây, cột lại với nhau để đảm bảo cho các quây.

+ Đối với các chòi của hội bài Chòi: Di chuyển hoặc tháo dỡ khỏi vị trí đã bố trí và đưa vào vị trí an toàn, đảm bảo trong mùa mưa, lũ.

+ Đối với các hộ tự trang bị các quây, các vật dụng để buôn bán, kinh doanh như ghe, đò, đập vịt, các vật dụng tại khu vui chơi...v.v; tự chủ động di chuyển hoặc tháo dỡ và đưa vào vị trí an toàn bảo quản đảm bảo trong mùa mưa, lũ.

+ Đối với các hệ thống đèn Led, đèn pha của HTX NN Thủy Thanh, tranh ảnh trưng bày đã trang bị thì tự chủ động tiến hành tháo dỡ và tiến hành ngắt các thiết bị điện khi không sử dụng để đảm bảo an toàn trong mùa mưa, lũ.

+ Bộ phận VH-XH xã tiến hành thu hồi các dây điện đoạn từ Cầu Phường Nam lên đến UBND xã (trụ sở cũ), các hệ thống đèn pha, đèn hắc, cắt, tháo các hệ thống lồng đèn bị hư hỏng.

Thời hạn chậm nhất đến hết ngày 30/9/2023; Nếu các hộ dân không chủ động thực hiện theo các nội dung của UBND xã đã nêu trên thì UBND xã thu hồi các lô, quầy đã bố trí trước đó và bàn giao cho các hộ chưa được bố trí cho tuần tổ chức Chợ đêm tiếp theo; đối với các hộ tự trang bị các quầy, các vật dụng để buôn bán nếu không thu hồi các quầy, các vật dụng trước thời gian trên thì mọi mất mát, hư hỏng về tài sản hộ cá nhân tự chịu trách nhiệm.

Vậy, UBND xã Thủy Thanh thông báo nội dung trên đến HTX NN Thủy Thanh; các hộ buôn bán, hoạt động tại Chợ đêm được biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy xã (để b/c);
- Thường trực HĐND xã (để b/c);
- HTX Nông nghiệp Thủy Thanh (để t/h);
- Các hộ tiêu thụ tại Chợ Đêm (để t/h);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Văn Hiệp